

สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เรื่อง/วาระ	มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ แนวทางในการปฏิรูปกิจการตำรวจ</p> <ul style="list-style-type: none">- การพัฒนาอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจ- การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล- การพัฒนาระบบค่าตอบแทน	<p>มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนหลักการและแนวคิดในการปฏิรูปประเทศ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี๑.๒ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตำรวจ ๒๐ ปี๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๑.๔ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม๑.๕ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒๑.๖ รัฐธรรมนูญ๒. การจัดการและการลำดับความสำคัญภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของตำรวจต้องคำนึงถึงหลักคิดและหลักการต่อไปนี้<ol style="list-style-type: none">๒.๑ ภารกิจหลักและภารกิจรองมีความทับซ้อนกันหรือไม่อย่างไร๒.๒ ภารกิจหลักและภารกิจรองมีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่อย่างไร๒.๓ ภารกิจหลักของตำรวจต้องมีความชัดเจนว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายหรือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน		

เรื่อง/วาระ	มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>เพื่อที่จะนำไปสู่การบริหารการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น</p> <p>๒.๔ หากมีการเปลี่ยนผ่านภารกิจที่ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายไปยังหน่วยงานอื่น จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มารองรับชัดเจน แต่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนหรือกำกับดูแล เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน</p> <p>๓. การเสนอแนวทางในการปฏิรูปใด ๆ ต้องพิจารณาถึงปัจจัยความสำเร็จด้วย ซึ่งอาจจะต้องมีการตัดทอนระยะเวลาของแผนการปฏิรูปให้สั้นลงเป็นการดำเนินงานภายในระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้การดำเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>		